

**ด่วนที่สุด**  
ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๗



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  
ถนนประจักษ์มิตร อต ๕๓๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรธานี  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๐๕๙  
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า คณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ เห็นชอบการจ้จัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะเวลา ๕ ปี โดยให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการติดตาม/กำกับ รวบรวมข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ประกอบกับกรมทางหลวงชนบทได้จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทางหลวงท้องถิ่น (Local road Data Management : LDM) เพื่อใช้ในการจัดทำแผนดังกล่าว และกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม “การนำเข้าข้อมูลและการจัดทำแผนที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น” ให้กับเจ้าหน้าที่ของ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดใน ๔ พื้นที่จำนวน ๕ รุ่น ทั้งนี้ สำหรับเทศบาลและ้องค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อได้กำหนดหลักสูตรการอบรมแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง กรมทางหลวงชนบทจึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งสื่อการสอนในโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ให้กับ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับทราบ เพื่อศึกษาทำความเข้าใจล่วงหน้าในการนำเข้าข้อมูลและจัดทำแผนที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น

จังหวัดอุดรธานีพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบของ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือแจ้งสื่อการสอนในโครงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบของ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ เพื่อศึกษาทำความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลและจัดทำแผนที่ถนนทางหลวงท้องถิ่นก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ สำหรับชื่อและรหัสผู้เข้าใช้งานระบบกรมทางหลวงชนบทจะส่งให้ผู้แทนของ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่นดังกล่าว เพื่อให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจัดส่งให้เทศบาลและ้องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนั้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้ง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓  
ผู้ประสานงาน

นางสาวดิศณัฒน์พิมพ์ชู เทศเลิศชนานท์ ๐๘๑ ๘๘๗๔๑๒๒

(นายสหวิช อภิชัยวิศรตุกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๐๕๙



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

เลขที่รับ..... 1874

วันที่..... 12.มี.ค. 2567

เวลา.....

บพ.  บถ.  สส.  กม.  กก.  บป.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๗/๙๙๑  
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือกรมทางหลวงชนบท ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๗๒๗.๔/๑๗๓๙  
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๓. สื่อการสอนโครงการจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
๔. กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร  
“การนำเข้าข้อมูลและการจัดทำแผนที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น” จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการการจราจรก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ เห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลา ๕ ปี โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการติดตาม/กำกับ รวบรวมข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ประกอบกับกรมทางหลวงชนบทได้จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทางหลวงท้องถิ่น (Local road Data Management : LDM) เพื่อใช้ในการจัดทำแผนดังกล่าว และกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม “การนำเข้าข้อมูลและการจัดทำแผนที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น” ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใน ๔ พื้นที่ จำนวน ๕ รุ่น ทั้งนี้ สำหรับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อได้กำหนดหลักสูตรการอบรมแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง กรมทางหลวงชนบทจึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งสื่อการสอนในโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับทราบ เพื่อศึกษาทำความเข้าใจล่วงหน้าในการนำเข้าข้อมูลและจัดทำแผนที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสื่อการสอนในโครงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบ

/ขององค์กรปกครอง...

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ เพื่อศึกษาทำความเข้าใจ ในการนำเข้าสู่ข้อมูลและจัดทำแผนที่ถนนทางหลวงท้องถิ่นก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ สำหรับชื่อและรหัส ผู้เข้าใช้งานระบบ กรมทางหลวงชนบทจะส่งให้ผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้ารับการอบรม ในแต่ละรุ่นดังกล่าว เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจัดส่งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๓ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๑  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นายชูศักดิ์ อาญาเมือง โทรศัพท์ ๐๘๐ ๕๕๗๓ ๔๗๓

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๐๗/๙๙๑



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/๑๔๑๕๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/๑๕๖๒๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖  
๓. หนังสือคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๗/ว ๒๒๓๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือเรียนประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอหารือการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (MICROSIFT TEAMS) และได้เรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเรียนว่า คณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ดังนี้

๑. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๑.๑ เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสตูล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสตูล พิจารณาทบทวนกรณีโครงการชลประทานสตูล ได้ถ่ายโอนการบำรุงรักษาทางชลประทานเฉพาะฝิวจรจรต่ำกว่ามาตรฐาน (ก) คลองส่งน้ำ LMC คันคลองฝั่งซ้ายตลอดสายทางให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เนื่องจากเป็นสายทางที่คาบเกี่ยวระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ควรอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อให้สายทางมีมาตรฐานงานทางเดียวกัน

๑.๒ เรื่อง... 1279

๑.๒ เรื่อง รายงานการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดอุดรธานี)

มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการ อำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี เพื่อแจ้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ดังนี้

(๑) กรณีกรมทางหลวงถ่ายโอนภารกิจทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๓ ตอนแยกทางหลวง หมายเลข ๑๑ (ปากกล้วย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑ (หนองกลาย) ระยะทาง ๓.๖๒๙ กิโลเมตร ของเทศบาลตำบลป่าเป้า ไม่สามารถถ่ายโอนคืนภารกิจทางหลวงสายทางดังกล่าวให้กรมทางหลวงได้ เนื่องจา กเป็นการถ่ายโอนถูกต้อง เป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้แล้ว หากกรณีเกินขีดความสามารถขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ให้ดำเนินการร้องขอ ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการที่ถ่ายโอน และสามารถร้องขอต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

(๒) กรณีกรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนภารกิจทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๓๑ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ - บ้านนาทะเล ระยะทาง ๑๐.๕๕๐ กิโลเมตร ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลชัยภูมิพล ไม่สามารถโอนคืนภารกิจทางหลวงชนบทสายทางดังกล่าวได้ เนื่องจา กเป็นการถ่ายโอน ถูกต้อง เป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ และกรณีเกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ให้ดำเนินการร้องขอต่อองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ส่วนราชการที่ถ่ายโอน และสามารถร้องขอต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

๒.๑ เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจถนนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

มติที่ประชุม เห็นชอบมอบหมายให้คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนน และสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณ และให้นำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจถนนและสะพานในการประชุมครั้งต่อไป และมอบหมาย ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสำนักงาน ก.ก.ถ. ชักซ้อมความเข้าใจโดยการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนฯ ให้ราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๒.๒ เรื่อง ติดตามการจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มติ...

มติที่ประชุม

(๑) เห็นชอบแผนการพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) เห็นชอบให้กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลา ๕ ปี โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการติดตาม/กำกับ รวบรวมข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง ให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าวต่อไป และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

๒.๓ เรื่อง ขอรื้อแนวทางการปฏิบัติการโอนถนนทางหลวงท้องถิ่นเนื่องจากสภาพสายทางของถนนถ่ายโอนที่เปลี่ยนแปลงไปและมีความเหมาะสมเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

มติที่ประชุม ให้กรมทางหลวงชนบทพัฒนาและก่อสร้างทางในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งสิ้น ๘ สายทาง ได้แก่ (๑) ถนนสายบ้านเหล่าคาม - บ้านดอนเสียด, บ้านแหลม - บ้านกุดฉิม (๒) ถนนสายบ้านโนนสา - บ้านทองสาย (๓) ถนนสายบ้านชมภูทอง - บ้านศิริไล (๔) ถนนสายบ้านนาเจริญ - บ้านโนนสวรรค์, บ้านนาสวรรค์ - บ้านนาเจริญ (๕) ถนนสายข้างโรงพยาบาลพรเจริญ - บ้านวังยาว (๖) ถนนสายทางบ้านเหล่าทอง - บ้านโนนสว่าง (๗) ถนนสายบ้านท่าเชียงเครือ - บ้านใหม่สามัคคี, บ้านศรีวิไล - บ้านนาแสง และ (๘) ถนนสายบ้านหนองตอ - บ้านชุมภูทอง เป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโอนให้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามแนวทางและหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการที่กำหนดไว้ว่า "กรณีหากส่วนราชการต้องการทางหลวงท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและก่อสร้างทางที่เชื่อมระหว่างจังหวัดหรือระหว่างภาค หรือระหว่างประเทศ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ายโอนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม" ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จังหวัดทุกจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ และในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณา  
ดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคลชัย สมอุดร)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๙๙, ๐๖ ๓๒๒๘ ๗๘๙๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๔๒

ด่วนที่สุด



ที่ คค ๐๗๒๗.๔/๑๗๗๕

กรมทางหลวงชนบท  
เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน  
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

พท (๒๗) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๗/๙๙๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๒ แผ่น  
๒. สื่อการสอนโครงการจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน ๑ ชุด

ด้วย คณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นชอบแผนการพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลา ๕ ปี โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการติดตาม/กำกับ รวบรวมข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดทำสื่อการสอนในโครงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเสร็จ เห็นควรส่งให้ อบท. ทุกระดับได้ศึกษาทำความเข้าใจล่วงหน้าในการนำเข้าสู่ข้อมูลและการจัดทำแผนที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งจะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโปรดแจ้งให้ อบท. ทุกระดับทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการส่งสื่อการสอนดังกล่าวให้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



(นายสำราญ สวีตสีขุน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงทางและสะพาน ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๕๙๖๘ (ทวีศักดิ์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@drr.go.th

www.drr.go.th

"ทช.โปร่งใส ใส่ใจคนธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดทุจริตคอร์รัปชัน"

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
เลขที่ 1658  
วันที่ 1 ก.พ. 2567  
เวลา 10.28

เลขที่ ๕๓๐  
วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๗



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

สื่อการสอนโครงการจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนน  
และสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร "การนำเข้าข้อมูลและการจัดทำแผนที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น"

พื้นที่	สถานที่จัดฝึกอบรม	วันที่จัดฝึกอบรม
พื้นที่ 1 จังหวัดขอนแก่น	ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT จังหวัดขอนแก่น	วันที่ 8 มีนาคม 2567
พื้นที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก	วันที่ 22 มีนาคม 2567
พื้นที่ 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	วันที่ 5 เมษายน 2567
พื้นที่ 4 จังหวัดปทุมธานี	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	รุ่นที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2567
		รุ่นที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2567

